



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ
คัดเลือกและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการ
แสวงหาประโยชน์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จึงได้กำหนดนโยบายและ
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด
ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามนโยบาย/แนวปฏิบัติที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีภาระเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จะดำเนินการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว เปิดช่องทางรับฟัง
การแจ้งข้อมูลเบาะแส และการหาข่าวในทางลับ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ประจำสนามสอบ การใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบ
คัดเลือกเช่นการบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐานการตรวจค้นบุคคล

/โดยห้ามมิให้...

โดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำหรือการสั่งมิให้กระทำการในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบคัดเลือกอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. ห้ามมิให้ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ทุกคน กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกอย่างเด็ดขาด

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก ขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลหากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๔.๑ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โทร. ๐๘๓-๕๘๒๘๓๖๖

๔.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โทร. ๐๘๑-๙๕๑๙๖๖๑

๔.๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โทร. ๐๘๗-๗๘๖๗๒๒๙

๔.๔ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๘๙-๔๓๐๔๒๐๙

เพื่อจะได้หาทางป้องกัน แก่ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหากมีกรณีการทุจริตในการสอบคัดเลือก เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกแล้วยังจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



(นายกิตติพงศ์ ราชสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑